

## TACC – ดูท่า “น่าจะใส่มเล็ก”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ระยะหลังๆ มานี้เนี่ย คอรัลมันหุ้น บาดตาเซียน ของเหนือเมฆนั่น แพนคลับ ก็ยังคงจับทิศทางของหุ้นที่เขียนกันได้อยู่ดี ซึ่งมันก็จะเป็นอย่างๆ ไปมากกว่าแหละครับ อย่างช่วงนี้ ก็ต้องมองหุ้นที่ลงในวันไหน วันไหนจะยังไม่ขึ้นมากนักหรือ หรือไม่ขึ้นเอาเลยก็ได้... ถ้าอยากจจะดูอยากจจะเล่นสั้นๆ ให้ไปดูวันต่อไปเสียมากกว่า หรือ ถ้าจจะอยากเก็บของถูกหน่อย ก็ซื้อเก็บในวันที่ตั้งคอรัลมันนั่นแหละ แล้วพอขึ้นในวันต่อไป ก็หาจังหวะขายกัน หรือจะเน้น Run Trend ก็แล้วแต่สัญญาณที่ได้เขียนเอาไว้วันนั้นแหละครับ แต่วันนี้ เหนือเมฆลองเอาหุ้นตามสไลด์ที่ถนัดๆ แล้วก็ไปเป็นหุ้นที่มีนิสัยว่า ถ้าจะขึ้น ก็ต้องขึ้นเลย ไม่รื้ออาจจจะขึ้นมากขึ้นน้อยในแต่ละวัน แต่รวมๆ แล้ว นิสัยของเขา ต้องขึ้นต่อเนื่องได้... และคำว่าขึ้นต่อเนื่องนั้น หมายถึงว่า ต้องมีสัญญาณขึ้นมาแล้วด้วยนะ หรือผ่านการปรับฐาน ผ่านการพักตัวอะไรมาก่อนแล้วนั้นเอง เรียกว่า หุ้นแบบนี้ เป็นหุ้นที่เวลาเล่นแล้ว จะเล่นต่อ เล่นยาว ไล่กันไม่เลิก เอาเลยก็ได้... แต่อย่างไรนั้น ในทางเทคนิค เราก็ต้องเผื่อทางหนี หรือกันพลาดไว้ด้วยอยู่ดีนะครับ ทุกอย่าง เป็นไปได้เสมอ แม้ว่ากราฟหรือสัญญาณทางเทคนิคจะดูดี แต่มันไม่มีอะไร ร้อยเปอร์เซ็นต์ เรื่องนี้ก็เคยกล่าวไว้บ่อยๆ แล้ว ต่อให้กราฟแย่ง ไม่น่าซื้อ วันต่อมา กลับขึ้นหน้าชื้อ ยังมีให้เห็น... เดี่ยวเราไปว่ากันในห้องเรียนUIA. และสัมมนาต่างๆ ของ UOBKH นะครับ เรื่องของหุ้น มีอะไรให้กล่าว มีอะไรให้ยำ หรือ มีอะไรให้ต้ออีกแยะเลยแหละ... เรื่องหุ้น มันมีอะไรให้ต้ออีกอีกแยะ การลงทุนมันจะมีความเสี่ยง แต่เราก็ทำให้มัน มีความสุขได้เช่นกัน

### ดูตามเกม...

จะเรียกว่า หัวใจการเห็นเกมการขึ้นอย่างรอบที่แล้วก็ได้นะ เพราะเล่นมาแนวหรือมาทรงนี้ เวลาขึ้น ก็น่าจะมีความขึ้นต่อเนื่อง หรือขึ้นแรงๆ ในบางวันเลยก็ได้ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร

แนวรับ

: ... ไม่ต่ำกว่า 4.20 ยังน่าตาม เปิดไม่แรง ก็ตามได้

เป้าหมาย

: ... วัดจาก Pattern นั้นๆ มองเป้าไว้ที่ 5.40-5.50

Price Chart...(TACC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TACC... การขึ้นมาก่อนหน้านี้ แล้วมีการพักตัว หรือแกว่งๆ นั้น อย่างที่เคยกล่าว หลายท่านอาจจะมองทางไม่ออก แต่พอผ่านไปสักระยะ เราก็จะเริ่มเห็นอะไรบางอย่าง... หรือการขึ้นในบางวัน เราจะมองออกเองว่า แนวโน้มจะไปทางไหน อย่างการขึ้นในวันวานนั้น การผ่านระดับ 4.00 ขึ้นมาได้ ถือเป็น การผ่านแนวต้านระยะสั้นของการพักตัว แล้วเราก็จะได้ภาพที่เป็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในแนวโน้มที่เป็นเชิงบวก ดูจากปริมาณ Volume เรียกว่า น่ากลัวไหม หลายท่านอาจจะกลัว มันไปไปใหม่ อะไรจี้.. แต่ในภาพที่เป็น Price Pattern แล้วมีการ Break ด้าน Volume ก็ต้องมาในฟอร์มนี้แหละ (ดูยังน่าซื้ออยู่ดี)